

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, ถนนรัชดาภิเษก, แขวงดินแดง, เขตดินแดง, กรุงเทพฯ 10400



UTCC University of the Thai Chamber of Commerce

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ มกค. กสจ. 107 /2562

๖ กุมภาพันธ์ 2562

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เลขที่รับ ๕๐๐๐.124
วันที่ 15 ก.พ. 2562
เวลา ๑๖:๓๐น.

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายละเอียดโครงการการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 จำนวน 1 ชุด
  2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 จำนวน 1 แผ่น

เลขที่รับ 103/2562

วันที่ 20 ก.พ. 2562

เวลา 11.55 น.

ผู้รับ วิชาวิจัย

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น ณ อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษา และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ในการนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญบุคลากรในมหาวิทยาลัยของท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการดังกล่าว โดยรายละเอียดของการประชุมวิชาการเป็นไปตามสิ่งที่แนบมาด้วยพร้อมนี้ โดยผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่ [www.utcc.ac.th/academicday2019](http://www.utcc.ac.th/academicday2019) ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ UTCC Academic Day ครั้งที่ 3 ผ่านโปสเตอร์ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเข้าร่วมประชุม  
 วิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ  
 UTCC Academic Day  
 ครั้งที่ 3 ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
 ๑. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  
 ๒. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการ  
 ๓. เพื่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวาที)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ  
ประธานกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติฯ

อำนาจแทนตนเอง

16 ก.พ. 62

ผู้ประสานงาน: กองส่งเสริมงานวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ  
โทรศัพท์ 02-697-6380-2 โทรสาร 02-692-3516

ประชาสัมพันธ์

## การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

UTCC Academic Day ครั้งที่ 3

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

### หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง อีกทั้งการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้โดยง่ายและรวดเร็ว ส่งผลให้การแข่งขันในเวทีโลกทวีความรุนแรงมากขึ้นในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่การบริการด้านการศึกษา การพัฒนาที่มุ่งสู่คุณภาพจะเป็นสิ่งสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและทำให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน สถาบันการศึกษามีภารกิจหลักทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีอาจารย์และนักวิชาการเป็นทรัพยากรบุคคลหลักที่สำคัญยิ่ง การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการผลิตผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ มีนโยบายส่งเสริมให้คณาจารย์และนักวิชาการผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ จะเป็นเวทีหนึ่งที่คณาจารย์และนักวิชาการจะได้เผยแพร่ผลงานวิชาการของตนออกสู่สาธารณะ เป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน วิชาการและงานวิจัย อันจะนำมาซึ่งความคิด มุมมองและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการทำวิจัยได้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์และนักวิชาการได้พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเห็นควรจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยในเชิงสหวิทยาการเพื่อสร้างและรวบรวมองค์ความรู้จากหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 การจัดการในภาครัฐและเอกชนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรม การเรียนรู้ ในด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม สินค้าและบริการที่หลากหลาย ทั้งด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ บริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ด้านมนุษยศาสตร์และการศึกษานิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพและวิศวกรรมศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

#### วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักวิชาการ
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของนักวิชาการ
3. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือทางด้านการวิจัยและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

#### วันและเวลาการจัดงาน

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น

#### สถานที่จัดโครงการ

ห้อง 24801-9 อาคาร 24 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

#### ผู้เข้าร่วมโครงการ

นิสิต นักศึกษา อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป